

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม

พระมหาสหัส จิตสารโร, ผศ.
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมในขณะนั้น เพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถพัฒนาวัด และเพื่อศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารวัด พระภิกษุ สามเณรภายในวัด และประชาชนที่เข้าวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างเป็นพระภิกษุสามเณรภายในวัด และประชาชนที่เข้าวัด รวมข้อมูลทั้งสิ้น ๘๐๐ รูป/คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างจำนวนตามสูตรของยามานะ $n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$ สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าสถิติ t (t-test) และ ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม อยู่ในระดับมากตามความเห็นของประชาชน แต่ในความเห็นของพระภิกษุสามเณรอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและสังคม แต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด ต้องพัฒนาอีกมากในทุกด้าน เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดสามารถตอบสนองความต้องการของวัดและสังคมอย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถพัฒนาวัดอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน ทำให้ความสามารถในการพัฒนาวัด ในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดต้องมีการปรับปรุงในทุกด้าน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดจะสามารถพัฒนาวัดให้เป็นไปตามความต้องการของวัดและสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะประชาชนเห็นว่าความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้านได้ตามความต้องการของประชาชนและสังคม

การแต่งตั้งและยกย่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีสำเร็จเป็นประโยชน์แก่วัดและสังคม ให้มีโอกาสดเจริญก้าวหน้า
 ในงานและการศึกษา และการประเมินผลปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก
 $\bar{x} = 3.63$ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายในวัด ร่วมกันประเมินตนเอง นำผลการประเมิน
 การปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรภายในวัดทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานและผลงาน เป็นแนวทาง
 ในการแต่งตั้งตัวโยกย้ายบุคลากรกำหนด แนวทางในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการปรับปรุง
 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด เพื่อเป็นที่พึงของสังคม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถพัฒนาวัด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถในการพัฒนาวัด ตามความเห็นของ
 พระภิกษุสามเณรพบว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง $\bar{x} = 3.47$
 แสดงว่าความสามารถในการพัฒนาวัดของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพียงพอใช้ ในการให้บริการ
 แก่ประชาชนด้านต่าง ๆ โดยมีการวางแผนของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อกำหนดแนวทางเตรียม
 ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด การพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด
 เพื่อการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ภายในวัด การบริหารผลประโยชน์ สวัสดิการ การเป็นอยู่
 ของบุคลากรภายในวัด การบริหารโอกาสความก้าวหน้าความมั่นคงในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ภายในวัด การบริหารการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำผลการประเมินไปใช้ในการ
 การปรับปรุงพัฒนาของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดตามความต้องการของวัดและสังคม

พระภิกษุสามเณรทำหน้าที่บริหารปฏิบัติงานภายในวัดมีความเห็นว่าการบริหารของทรัพยากร
 มนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นการบริหารของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถ
 พัฒนาวัดในระดับพอใช้ ซึ่งจะต้องพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ โดยมี
 การวางแผนของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง $\bar{x} = 3.38$ มีการกำหนด
 นโยบายเป้าหมายทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดที่คณะสงฆ์มีส่วนร่วม มีการกำหนดงานกิจกรรมที่ปฏิบัติ
 ด้านทรัพยากรมนุษย์ กำหนดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติดำเนินการตามแผน มีการติดตามประเมินผล
 ปฏิบัติงานและปรับปรุงการดำเนินงานกิจกรรมตามความต้องการของวัดและสังคม มีการสรรหา
 ทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับมาก $\bar{x} = 3.51$ มีการรับคนเข้าบวชโดยพระอุปัชฌาย์
 เป็นประธานและคณะสงฆ์เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ สรรหาบุคลากรปฏิบัติงานกิจกรรมตามความรู้
 ความสามารถเหมาะสมกับภาระงานภายในวัด ดูแลตักเตือนพระนวกะให้ประพฤติตามพระธรรมวินัย

ทั้งในการวางแผน การสรรหา การพัฒนา การบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารผลประโยชน์และการประเมินผลการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดอยู่ในระดับมาก เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและสังคม แต่บุคลากรภายในวัดหรือพระภิกษุสามเณรเห็นว่าสภาพภายในของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดอยู่ในระดับปานกลาง $\bar{x} = 3.47$ ทั้งการวางแผน การบริหาร การปฏิบัติงาน การบริหารผลประโยชน์ และการประเมินผลการปรับปรุง แม้การสรรหาและการพัฒนาจะอยู่ในระดับมาก แสดงว่าศักยภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดยังขาดความชัดเจน ทำให้ความสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมระยะยาวจะประสบปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดกับความสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม จะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้นทั้งในด้านการวางแผน การบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารผลประโยชน์ และการประเมินผลการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมให้ดีขึ้น และทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดสามารถช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้ดีกว่าที่เป็นอยู่

อภิปรายผลงานวิจัย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมนั้น มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม เช่น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม การบริหารการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม การประเมินผลและการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม

ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมนั้น จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ ได้แก่

๑. ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม ตามความเห็นของประชาชนอยู่ในระดับมาก $X = 3.60$ แต่พระภิกษุสามเณรมีความเห็นในระดับปานกลาง $X = 3.47$ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมต้องมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถรับรองหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายในวัดตามความต้องการของวัดและสังคม ได้แก่ การสรรหาบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ภายในวัด การวางแผนหรือกำหนดแนวทางเตรียมทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลภายในวัด การพัฒนาทรัพยากรหรือบุคลากรภายในวัด การบริหารผลประโยชน์

ความสามารถและเหมาะสมกับภาระงานภายในวัดและตามความต้องการของสังคม เพราะด้านการจัดสรร การคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย การปลด และถอดถอนตามความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานจะทำให้เกิดความยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคม อยู่ในระดับมาก แต่วัดจัดพระพี่เลี้ยงดูแล การปฏิบัติศาสนกิจ ศาสนพิธีและการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดให้แก่พระบวชใหม่และพระอาคันตุกะผู้เป็นแขกของวัดให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่วัดและสังคมและวัดส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้อบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆภายในวัด เช่น หลักสูตรวิปัสสนาจารย์หลักสูตรพระนักเผยแผ่เพื่อพัฒนาวัดและสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งวัดควรจะดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของพระนวกะและพระอาคันตุกะมากกว่านี้รวมทั้งส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนมากกว่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวัดและสังคมต่อไป

๕. การบริหารการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นวัดควรจะพัฒนาวัดและกิจกรรมภายในวัดให้สามารถรองรับความต้องการของสังคมชุมชนได้มากขึ้น

๖. การบริหารผลประโยชน์ของทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง วัดควรพัฒนาให้ยุติธรรมและชัดเจนมากขึ้น ทั้งด้านกึ่งนิมนต์ การแต่งตั้ง ยกย่องชมเชย การส่งเสริมบุคลากรที่ตั้งใจทำงาน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบให้ทำงานตำแหน่งสำคัญ ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งงานและการศึกษา และยกเลิก ถอดถอนบุคลากรที่มีปัญหาและทำงานไม่เสียสละให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาวัดกิจกรรมภายในวัดให้สามารถรองรับงานพัฒนาวัดและความต้องการของสังคมได้มากยิ่งขึ้น

๗. การประเมินผลและการปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดเพื่อสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขทั้งวิธีการประเมินผลและการนำผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในวัดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับงานพัฒนาวัดและความต้องการของสังคมได้มากยิ่งขึ้น

